

TOC GLYCOL หนึ่งในลูกค้าที่ไว้วางใจ DACON



ถึงแม้ว่าในปี 2559 จะเป็นการเริ่มต้นศักราชด้วยความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดเศรษฐกิจของไทยและทั่วโลก ซึ่งอาจสร้างความกังวลใจให้กับวงการธุรกิจต่างๆ ไม่มากนักน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่ออัตราการขยายตัวของธุรกิจหรือการทุ่มทุนในการตรวจสอบทางวิศวกรรม. แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด ผู้นำในการผลิตสารเอทิลีนไกลคอลและเอทิลีนออกไซด์ก็ยังคงเชื่อมั่นและไว้วางใจ บริษัท ดาคอน อินสเป็คชัน เซอร์วิส เซส จำกัด ในการให้บริการการตรวจสอบงาน Turn Around ปี 2558 ที่ผ่านมา โดยคุณ สมเจตน์ คงสมจิตต์ Inspection Skilled Specialist และคุณปกรณ์ งามทรัพย์ วิศวกรตรวจสอบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งทั้งสองท่านเป็นหัวเรือใหญ่ของทีมตรวจสอบในงาน Turn Around ปี 2558 ได้กล่าวถึงผลงานของ บริษัท ดาคอน ในงานที่ผ่านมา ดังนี้

การเลือกดาคอนสำหรับการทำงานตรวจสอบทางด้านวิศวกรรมในโครงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ (Turnaround) ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าสามารถที่จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยในสิ่งต่างๆที่ได้ให้เป็นการบ้าน ดาคอนสามารถทำได้จริง ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งสิ่ง que การสร้างความประทับใจและรักษามาตรฐานในคำมั่นสัญญาที่ได้ให้กับลูกค้าที่ว่าทำได้จริงและผลการตรวจสอบออกมาก็มีความน่าเชื่อถือ นั่นถือเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับธุรกิจบริการ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคำพูดที่ได้ให้ให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าในเรื่องของเทคนิคต่างๆ ซึ่งถ้าทำได้ก็บอกลูกค้าไปเลยว่าทำได้ แต่หากไม่สามารถทำได้ก็บอกว่าไม่ได้ไปเลยเพราะนี่คือ Reliability ของทั้งองค์กร

ในปัจจุบันโรงงานของบริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัดได้ดำเนินการผลิตมาแล้ว 9 ปี ซึ่งการตรวจสอบทางวิศวกรรมขึ้นอยู่กับทางโรงงาน เพราะโรงงานต้องมีการปิดซ่อมบำรุง (Shut down) อุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เมื่อมีการปิดซ่อมบำรุงนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ เพราะในการเดินเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทุกอย่างในปัจจุบันจะมีเรื่องของประกันภัยมาเกี่ยวข้องด้วย โดยบริษัทประกันภัยจะทำการติดตามผลของการตรวจสอบเพื่อติดตามสถานะต่างๆ ของอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ อีกทั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหลที่จะเกิดขึ้นและป้องกันมิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนโดยรอบ ดังนั้นการตรวจสอบทางวิศวกรรมจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่จะเข้ามาช่วยตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานว่ามีความเหมาะสมกับสภาพของการทำงาน ทั้งยังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความสบายใจให้กับชุมชนโดยรอบอีกด้วย ซึ่งงานในช่วงที่โรงงานทำการซ่อมบำรุงนั้นทีมงานที่เข้ามาช่วยงานด้วยต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว เพราะช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่ต้องใช้เวลาที่มีอย่างจำกัด ซึ่งดาคอนนับได้ว่าเข้ามาตอบโจทย์ในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทั้งการประสานงาน ความรวดเร็วในการทำงาน รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนข้อมูลที่ทางทีโอซี ไกลคอลต้องการได้อย่างทันท่วงที โดยข้อมูลที่ได้อีกก็นับว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะมีแหล่งอ้างอิงว่าตามมาตรฐาน

ของอะไร ภาคผนวกไหน หรือฉบับที่เท่าไร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ อย่างแท้จริง สำหรับในการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ในครั้งล่าสุดบริษัท ดาคอน ได้มี Project-Co เข้ามาช่วยประสานงาน ดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้งานออกมาราบรื่นและทำให้ทีมของทางโรงงานเดินต่อไปได้ไม่สะดุดเพราะ Project-Co จะช่วยประสานกับหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งที่ในบางเรื่อง Project-Co อาจจะไม่ทราบก็ตาม แต่ก็สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้

ทางด้านบุคลากรของทางดาคอนนับว่ามีศักยภาพที่ดี ซึ่งหากรักษามาตรฐานส่วนนี้ไว้ให้คงอยู่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบริษัทหรือโรงงานต่างๆ ในการเลือกใช้บริการและเรียกใช้บริการต่อไป ซึ่งในการปิดซ่อมบำรุงครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับพิจารณาในด้านของราคาและเทคนิคในการทำงานด้วย เพราะเทคนิคต่างๆที่ทางโรงงานเลือกใช้ในการตรวจสอบทางวิศวกรรมอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละปีด้วย ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ ของดาคอนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะมาเสริมทัพและสร้างทางเลือกให้กับลูกค้า อีกทั้งผลการตรวจสอบยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรและบริษัทผู้ว่าจ้างได้ ดังนั้นในการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานำเสนอทำให้ทางโรงงานสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตรวจสอบให้เหมาะสมที่สุด อาทิเช่น RT-Baby scar ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยและลดระยะของพื้นที่ความปลอดภัยในการทำงานให้สะดวกมากยิ่งขึ้น หรืองานในกลุ่ม Eddy Current ที่มาช่วยตรวจสอบหาความเสียหายของพื้นผิวอุปกรณ์และพื้นผิวของท่อได้ รวมถึงงาน UT high temp ที่ทำงานได้สำหรับอุปกรณ์ที่มีการทำงานในอุณหภูมิสูง เป็นต้น

นอกจากในเรื่องของเทคนิคต่างๆในการทำงานและอุปกรณ์ในการทำงานแล้ว ความปลอดภัยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับผู้บริหารของบริษัท ทีไอซี ไกลคอล จำกัดอีกด้วย โดยดาคอนนับว่ามีความตระหนัก ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยและรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางหน่วยงานตรวจสอบทางวิศวกรรมของทางโรงงานเองก็มีการเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกด้วยว่า ถ้าคิดว่าไม่ปลอดภัยก็หยุดงานเลย

ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้กับ บริษัท ดาคอน ซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ดาคอนนั้น มุ่งมั่นและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อที่จะครองใจและรักษาความเป็นผู้นำในการตรวจสอบทางวิศวกรรมสำหรับลูกค้าอีกหลายๆ รายต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลบริการด้านการตรวจสอบสำหรับอุตสาหกรรมได้ที่ www.dacon-inspection.com